



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. กลุ่มค้ายาง '3สาร' ลุ้นบอร์ดกลับมาวันนี้ 'แตงดำ' บุกร่อง 'บักตู่'	มติชน
2. กยท. ลุ้นราคาขายพุงยาวถึงปีหน้า	กรุงเทพธุรกิจ
3. เกษตรพวาลีก3สารสูญแสนล. 'สุริยะ' ลั่นได้ข้อสรุปวันนี้	กรุงเทพธุรกิจ
4. "เฉลิมชัย" เปิดโต๊ะรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรค้ายาง 3 สาร เตรียมรวบรวม....	siamrath.co.th
5. เกษตรฯ เร่งขง ครม. ใช้วันแม่แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน	แนวหน้า
6. จัด 'วันดินโลก' 5 - 8 ธ.ค.	แนวหน้า
7. มีอบชุดำบุกยื่นหนังสือทบทวนแบน 3 สาร	แนวหน้า
8. เลื่อนแบน 3 สาร กระทบรัฐบาล	ฐานเศรษฐกิจ
9. คอลัมน์: ที่นี่...ไม่มีความลับ: ฮือต้านแบน3สารพิษ & ผลประโยชน์ทับซ้อน	ฐานเศรษฐกิจ
10. มีอบจ้ทบทวนแบน3สารเคมี	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
11. คอลัมน์: มองรอบทิศ: เศรษฐกิจเองช่วย!	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12. ช่วยกันอุ้มปาริณาคติป่า แฉดิงเกม ให้มีโทษแค่จี้บจ้อย	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : กลุ่มค้ายาง '3 สาร' ลุ้นบอร์ทดกลับมาวันนี้ 'แต่งคำ' บุกร้อง 'บักตู' เสียหุขุคิน...

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15235 หน้า : 1 (ล่างขวา), 9

กลุ่มค้ายาง '3 สาร' ลุ้นบอร์ทดกลับมาวันนี้ 'แต่งคำ' บุกร้อง 'บักตู' เสียหุขุคินกรมเกษตร

ต่อจากหน้า 1 ค้ายาง '3 สาร'

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน กลุ่มตัวแทนเกษตรกรและเครือข่ายสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร กว่า 4 พันคน แต่งชุดดำคัดค้านการยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ ที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้ยกเลิกการใช้ผลิต นำเข้า และครอบครอง สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคมนี้ ยังไม่เห็นแนวทางเยียวยาที่ชัดเจนจากภาครัฐ รวมถึงการใช้สารทดแทนสารเคมีดังกล่าว

กลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกแถลงการณ์มีสาระสำคัญระบุว่า การยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมากกว่า 2 ล้านครัวเรือน ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ จากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง 20-30% ขณะที่ต้นทุนเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และการยกเลิกการใช้สารทั้งสองชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีความรอบคอบรับยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ชาติแควนวัตดุดิบที่ผลผลิตในประเทศลดลงแล้ว ยังไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคิดเป็นมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท และกระทบการจ้างงานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกว่า 12 ล้านคน จึงขอให้รัฐบาล

ดำเนินการยุติการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดจนกว่าจะมีผลการศึกษาย่างถึงถ่วง รอบคอบ และให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างมีการศึกษาทบทวน เพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เดินทางไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือ จากนั้นเดินทางไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยื่นหนังสือขอเรียกร้องต่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อขอให้ในการประชุมคณะกรรมการวันที่ 27 พฤศจิกายน พิจารณายกเลิกมติแบน 3 สารเคมีด้วย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มคัดค้านแบน 3 สารเคมียื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ ว่าไม่ได้มีปัญหาคความขัดแย้งอะไร และเรื่อง 3 สารเคมีทางการเกษตรก็ยังไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ชัดเจนว่าทั้ง 3 สารเคมีจะต้องหยุดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ก็ไม่ทราบว่าจะมีการการอย่างไรต่อไป ส่วนข้อเรียกร้องให้ขยายเวลาจากวันที่ 1 ธันวาคมออกไป เป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพียงแต่ สธ.ต้องมีจุดยืนในมิติของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งได้ประกาศจุดยืนไปแล้ว

เมื่อถามว่า จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกรที่ออกมาชุมนุมคัดค้านหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องรับฟังทุกฝ่ายและมาประเมินว่าควรจะทำอย่างไรให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดตนรับผิดชอบ สธ. นโยบายคือ อะไรก็ตามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะผ่อนผันให้ไม่ได้

เมื่อถามย้ำว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน หากมีการเปลี่ยนมติจากเดิม จะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมาประกาศว่า หากคณะกรรมการให้ทสวนแนวทางของพรรค รัฐมนตรี 7 คนในส่ว ภท.จะลาออก นายอนุทิน

กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณา แต่กรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการเมือง ไม่ใช่เรื่องของพรรค ภท. ประชาธิปไตย หรือพลังประชารัฐ แต่เป็นเรื่องของสุขภาพของประชาชน ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง อย่าเอาการเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชน

นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีกรมวิชาการเกษตร เสนอให้เลื่อนการแบน 3 สารเคมีออกไปอีก 6 เดือน ว่า ต้องย้อนทบทวนว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีความพยายามจะแบนสารพิษมาตั้งแต่ปี 2560 ถือเป็นสัญญาณแล้วว่าประเทศไทยกำลังจะแบนสารพิษ แต่กลับมีการนำเข้ามาสต็อกเพิ่ม ขอดถามว่าใครผิด ใครถูก เหตุที่ต้องพูดเพราะการแบนสารพิษไม่ใช่เพ็งคิดทำ ส่วนที่กรมวิชาการเกษตร มีข้อเสนอออกมาดังกล่าว เท่ากับชัดเจนว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้เชื่อ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรฯที่กำกับดูแล ถ้าหน่วยงานไม่สนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่สั่งอย่างถูกกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จะต้องจัดการอย่างไร น.ส.มนัญญาอาจจะต้องแสดงสปิริตบางอย่าง หรือคืนกรมวิชาการเกษตรกลับไป แล้วนำกรมใหม่มาดูแล ซึ่งขึ้นอยู่กับ น.ส.มนัญญาจะตัดสินใจเรื่องนี้ ซึ่งทุกอย่างจะชัดเจนภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากต้องชะลอการแบนออกไป สธ.และพรรคภูมิใจไทย จะเดินหน้าต่ออย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ในส่วนของ สธ. ต้องยืนยันการแบน เพราะเป็นพันธกิจของกระทรวงในการดูแลสุขภาพของประชาชน

นายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ในฐานะคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้รวบรวมข้อมูลทั้งผลกระทบของเกษตรกรและภาคเอกชน โดยเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร รวมถึงการนำเข้าและส่งออก คิดเป็นมูลค่ากว่าหลายแสนล้านบาท ซึ่งจากการพูดคุยกับภาคเอกชนมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สศก.จะนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

นายระพีภัทร์กล่าวว่า สำหรับงบประมาณจำนวน 3.3 หมื่นล้านบาท ที่จะเสนอขอรัฐบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับเกษตรกรนั้น เบื้องต้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้พิจารณา ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตัวแทนเยาวชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : กลุ่มค้ายาง '3 สาร' ลุ้นบอร์ทดกลัมนิตวินนี้ 'แต่งคำ' บุกร่อง 'ปักตู' เสียหนุชุ่น...

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15235 หน้า : 1 (ล่างขวา), 9

อาทิ เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง (Active Youth) เครือข่ายเยาวชนปกป้องสิทธิ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เครือข่ายเยาวชนนักขับเคลื่อนสังคม เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน เข้ายื่นหนังสือและให้กำลังใจผู้บริหาร สธ.ที่แสดงจุดยืนยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตร

นายสุรนารถ เป็นประเสริฐ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นความร่วมมือของเครือข่ายเยาวชน ในฐานะตัวแทนของผู้บริโภค ที่ได้รับโอกาสอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนมายาวนาน จึงต้องการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และเชื่อว่าการเดินทางของรัฐบาลและ สธ.จะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยสนับสนุนให้รัฐบาลเดินทางยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยแพร่หนังสือราชการ มีเนื้อหาระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ มี 52 คน ประกอบด้วย 1.นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการ มีรองประธานกรรมการ 4 คน คือ 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 4.รัฐมนตรีว่าการ สธ. 5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มีกรรมการและเลขานุการ

โดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ อีก 47 คน อาทิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ได้แก่ 1.การกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการจัดการสารเคมีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3.กำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนแม่บทการจัดการสารเคมี 4.สนับสนุนให้มีการบูรณาการทำงานและงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดการจัดการสารเคมีที่เหมาะสม 6.การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีที่เหมาะสมตามความจำเป็น และ 7.ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : กยท.ลู่ราคาอย่างพุ่งยาวถึงปีหน้า

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11388 หน้า : 5 (ขวา)

กยท.ลู่ราคาอย่างพุ่งยาวถึงปีหน้า

กรุงเทพธุรกิจ ● กยท. ระบุแนวโน้ม
ราคาอย่างปรับตัวสูงถึงปีหน้า หลังโรคระบาดลุกลามทำน้ายางหายจากตลาดกว่า 1 ล้านตัน สต็อกโลกลด ขณะความต้องการมากขึ้น

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า บัจจุบันผลผลิตยางในตลาดโลกอยู่ที่ 12.9 ล้านตัน น้อยกว่าความต้องการใช้ที่ 13.1 ล้านตัน เนื่องจากโรคใบร่วงระบาด ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และทางภาคใต้ไทย คาดว่าจะส่งผลน้ายางในตลาดหายไปล้านตันในจำนวนนี้เป็นยางของไทย 6-7 แสนตัน

อีกทั้งตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ลดพื้นที่การปลูกยางอย่างจริงจัง เกษตรกรบางส่วนเข้าร่วมโครงการโค่นยางเก่า ปีละ 4 แสนไร่ และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ส่งผลให้ปริมาณน้ายางที่ออกสู่ตลาดลดลง โดยจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อยางรายใหญ่ได้ระบายสต็อกทำให้สต็อกยางโลกลดลงจาก 13 ล้านตัน

ทำให้ราคาอย่างในตลาดโลกปรับเพิ่มและดึงราคาในประเทศไทยสูงตาม ประกอบกับบัจจุบันกยท.ได้ซื้อและส่งออกยางได้เอง เบื้องต้นมีบันทึกข้อตกลงไว้กับ จีน อินเดีย และตุรกี รวมทั้งมีเป้าหมายจะเจาะตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา ผ่านช่องทางทูตพาณิชย์ทั่วโลก คาดว่าจะผลักดันให้ราคาอย่างในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นจนถึงปีหน้า

โดยคาดว่าปี 2562 นี้ไทยจะผลิตรายได้ 5 ล้านตัน จากพื้นที่ 25 ล้านไร่ เป็นพื้นที่กรีต จำนวน 19-20 ล้านไร่ โดยกยท.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดทุกจุด พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากโรคระบาด

ส่วนราคากลางเปิดตลาด เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ราคาน้ำยางสดโลกกรัมละ 38.30 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ความชื้นไม่เกิน 3% กก.ละ 39.86 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อน 41.59 บาท ราคาอย่างทุกชนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

วันที่ 25 ต.ค. ที่น้ำยางสด 37.20 บาท ยางแผ่นดิบ 37.57 บาท และยางแผ่นรมควัน 39.70 บาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่าจากการ ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์โรคใบยางร่วง ขณะนี้มีการระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดตรังรวม 365,883 ไร่ หรือ 17% ของเนื้อที่กรีตได้ หากผลผลิตลดลง 30-50% ในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2562 จะส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้รวม 253 - 423 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 126 - 211 ล้านบาท

หากไม่สามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้ จะทำให้ผลผลิตของ 2 จังหวัด ในปี 2563 ลดลง 27,991 - 46,652 ตัน และเกษตรกรจะสูญเสียรายได้รวม 1,255 - 2,093 ล้านบาทต่อปี หรือ เฉลี่ยเดือนละ 104 - 174 ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อข่าว : เกษตรพวาเล็ก 3 สาร สูญแสนล. 'สุริยะ' ลั่นได้ข้อสรุปวันนี้ - ตั้งโจทย์ห้ามกระทบนำเข้า...

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 11388 หน้า : 1 (กลาง), 4

‘สุริยะ’ ลั่นได้ข้อสรุปวันนี้ - ตั้งโจทย์ห้ามกระทบนำเข้าส่งออก

เกษตรพวาเล็ก 3 สาร สูญแสนล.

มือเบเกษตรกรจี้ “มนัญญา” หยุดปฏิบัติหน้าที่

กรุงเทพธุรกิจ ● “สุริยะ” นั่งหัวโต๊ะถก คณะกรรมการวัตถุอันตรายวันนี้ ยืนยัน ได้ข้อสรุป ชี้แบน 3 สารเคมีต้องไม่กระทบ ส่งออก-นำเข้า ด้าน สศก.ชงข้อมูลนำเข้า -ส่งออกเสียหายแสนล้านบาท “อนุทิน” ชู คินกรมวิสาหการเกษตรหากหน่วยงาน ไม่เต็มใจแบน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย โครงสร้างใหม่ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ในวันที่ (27 พ.ย.) เพื่อพิจารณาการยกเลิกใช้ สารเคมีเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่ง คณะกรรมการวัตถุอันตรายตามโครงสร้าง ใหม่พิจารณาไปเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ให้ยกระดับเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบ ครอง และให้ยกเลิกใช้สาร 3 ชนิด ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2562

ในขณะที่วานนี้ (26 พ.ย.) มีความ เคลื่อนไหวของผู้คัดค้านการยกเลิกใช้ สารเคมีดังกล่าว โดยสมาคมการค้า

อ่านต่อหน้า | 4

ต่อจากหน้า 1 เกษตร

นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย สมาคม คนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอาร์ก้าพืช ไทย และเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง ได้ เดินทางมายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบ รัฐบาล ซึ่งนัดหมายใส่เสื้อสีดำเพื่อ แสดงจุดยืนและยื่นข้อเสนอให้รัฐบาล ยุติการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิด จนกว่า จะมีผลการศึกษาทบทวนข้อมูลหลัก

ฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อ ทางเศรษฐกิจรอบด้าน รวมทั้งมีข้อเสนอให้นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่สร้างความ เดือดร้อน

นอกจากนี้กลุ่มผู้สนับสนุนการใช้ สารเคมีเกษตรได้เดินทางไปที่กระทรวง อุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เพื่อยื่น หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะ กรรมการวัตถุอันตราย

ฟังข้อมูลกรมวิชาการเกษตร

นายสุริยะ กล่าวหลังรับหนังสือ ร้องเรียนว่า ในฐานะเป็นประธานคณะ กรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมใน วันที่ (27 พ.ย.) ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะฟังข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น เจ้าของต้นเรื่องก่อนว่ามีข้อมูลนำเข้า เสนอ อย่างไรบ้าง เช่น มาตรการรองรับผลกระทบ การใช้สารทดแทน เพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณาข้อมูลร่วมกัน ซึ่งการประชุมครั้ง นี้ จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า จะยืนยันมติ ยกเลิกการใช้สารเคมีหรือไม่ จากกำหนด เดิมวันที่ 1 ธ.ค.นี้

“คณะกรรมการฯ ทุกคนจะรับฟังแล้ว มาตัดสินใจว่าจะแต่ละคนมีความเห็นใน การดำเนินการอย่างไร คาดว่าจะใช้วิธีการ โหวตความเห็นของคณะกรรมการแต่ละ รายเช่นเดิม และถ้าไม่ยินยอมให้เปิดเผย ชื่อก็ไม่สามารถเปิดเผยผลโหวตแต่ละคนได้ ตอนนี้อาจเห็นแบ่งเป็นหลายฝ่าย บาง ฝ่ายเห็นด้วยให้แบนการใช้ 3 สาร เพราะ มองผลกระทบทางสุขภาพ บางฝ่ายไม่เห็น ด้วยเพราะกระทบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหารสัตว์”

ชี้ต้องไม่กระทบนำเข้า-ส่งออก

นายสุริยะ กล่าวว่า หากกรมวิชาการ เกษตรให้ข้อมูลครบจะนำไปประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อลงมติเลือกหรือไม่เลือกการแบน สารเคมีต่อ โดยต้องฟังข้อมูลจากกรมวิชาการ เกษตรเป็นหลัก และอีกส่วนคือหากแบนแล้ว ต้องไม่กระทบการส่งออก นำเข้าก็พร้อมที่ จะแบนในวันที่ 1 ธ.ค.เหมือนเดิม แต่หากมี ผลกระทบมากอาจต้องทบทวน

โดยกลุ่มที่มากกระทบในครั้งนี้ระบุ หากมีการแบนสารเคมี ก็จะไม่เข้าถั่วเหลือง และข้าวสาลีไม่ได้ ซึ่งกระทบอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง เช่น อาหารสัตว์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

“ผมไม่มีการพูดคุยหารือกับนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่แสดงจุดยืน มาก่อนหน้านี้ ว่าไม่ชะลอแบนสารเคมี”

อุตสาหกรรมยื่นข้อเสนอสถาบัน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรม โรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะกรรมการ วัตถุอันตราย ได้รับหนังสือเกี่ยวกับการ พิจารณาการใช้ 3 สารมาจากกรมวิชาการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บางส่วนแล้ว เช่น ร่างประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมในการยกระดับวัตถุอันตราย จากชนิดที่ 3 เป็นชนิดที่ 4 และผลการ ประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยส่วนใหญ่คัดค้านการแบน 3 สาร แต่กระทรวงเกษตรฯ ยังไม่มีผลมาตรการ รองรับเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสารที่จะนำมาทดแทนการใช้ 3 สาร ตามที่คณะกรรมการฯ มีมติให้กรมวิชาการ เกษตรจัดทำตั้งแต่การประชุมในวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา คาดว่า จะนำมาเสนอ ในที่ประชุมในวันที่ 27 พ.ย. เพื่อให้คณะ กรรมการวัตถุอันตรายทั้ง 29 คนได้พิจารณา ร่วมกันว่า จะมีแนวทางอย่างไร

‘เกษตรฯ’ ชงข้อมูลผลกระทบ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก. ในฐานะคณะทำงานพิจารณา แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : เกษตรพวาเล็ก 3 สาร สูญแสนล. 'สุริยะ' ลั่นได้ข้อสรุปวันนี้ - ตั้งโจทย์ห้ามกระทบนำเข้า...

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11388 หน้า : 1 (กลาง), 4

ผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมี ที่มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ซึ่ง สศก.รวบรวมข้อมูลผลกระทบเกษตรกรและภาคเอกชนโดยจะมีกระทบกับการนำเข้าและส่งออกพืชที่เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวสาลี

“หากยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด คาดว่ากระทบต้นทุนเกษตรกร การนำเข้าและส่งออกมูลค่าหลายแสนล้านบาท ซึ่ง สศก.จะนำข้อมูลเสนอปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อบริหารงานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ต่อคณะกรรมการวิถุอันตรราย”

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯระบุว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการวิถุอันตรรายพิจารณาผลกระทบการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตร 3 ชนิด ซึ่งสรุปรวมค่าชดเชย 33,417 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 600,000 ราย

ทั้งนี้ แบ่งเป็นพาราควอตและไกลโฟเซตคิดเป็นค่าชดเชย 32,867 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและไม้ผล ในขณะที่คลอร์ไพริฟอส มีค่าชดเชย 550 ล้านบาท ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในการดำเนินการ

ชุดันกรมวิชาการเกษตร

นายอนันต์ ชาญวิรุฬ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข้อเสนอการเลื่อนแบนสารเคมี 6 เดือน ว่า ต้องย้อนทบทวนว่าคณะกรรมการวิถุอันตรรายมีความพยายามจะแบนสารพิษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงขั้นควบคุมการใช้ ก็เป็นสัญญาณแล้วว่าประเทศไทยกำลังจะแบนสารพิษ แต่กลับมีการนำเข้ามา

สต็อกเพิ่ม ขอดถามว่าใครผิด ใครถูกที่ต้องพูดเพราะว่าการแบนสารพิษที่กำลังผลักดันนั้น ไม่ได้คิด และทำอย่างปุบปับ แต่เราทำตามมติเดิม

ส่วนที่กรมวิชาการเกษตร มีข้อเสนอออกมา นั้นชัดเจนแล้วว่ากรมวิชาการเกษตรไม่ได้เชื่อฟังรัฐมนตรีที่กำกับดูแล คือ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งถ้าหน่วยงานไม่สนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่สั่งอย่างถูกกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อชาติจะต้องจัดการอย่างไร

โดย นางสาวมนัญญา อาจแสดงสปิริตหรือคืนกรมวิชาการเกษตรไป แล้วดูแลกรมใหม่ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนางสาวมนัญญา ในการตัดสินใจเรื่องนี้ ซึ่งทุกอย่างจะชัดเจนหลังจากคณะกรรมการวิถุอันตรรายมีการตัดสินใจอย่างใดออกมา

“กระทรวงสาธารณสุขยืนยันการแบนเพราะเป็นพันธกิจของกระทรวงในการดูแลสุขภาพของประชาชน”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : เกษตรพวาลี 3 สาร สูญแสนล. 'สุริยะ' ลั่นได้ข้อสรุปวันนี้ - ตั้งโจทย์ห้ามกระทบนำเข้า...

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11388 หน้า : 1 (กลาง), 4



ด้านนางนงนุช : กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคได้รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับมติการแบน 3 สาร พร้อมยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนเคลื่อนขบวนจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการแบนสารเคมี วาฟี่ (26 พ.ย.)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ siamrath.co.th

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว "เฉลิมชัย" เปิดโต๊ะรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเกษตรกรค้ำแบน 3 สาร เตรียมรวบรวมเสนอนายกฯ



เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังรับฟังข้อคิดเห็นถึงการคัดค้านการแบนพาราควอต โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ในวันนี้ได้เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรี เพื่อมารับข้อเสนอและข้อคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรเพื่อรวบรวมและเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยข้อเสนอของเกษตรกรคือ 1.ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้กลับไปใช้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีการประเมินด้านสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบคอบแล้ว และ 2.ขอให้มีการศึกษาในส่วนของผลกระทบ และการหาวิธีการทดแทนหรือสารทดแทน ไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือชีวภาพ จะต้องทำให้แล้วเสร็จ เป็นที่ยอมรับ และเกษตรกรมีความมั่นใจว่าวิธีการนั้นจะแก้ปัญหาได้จริง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งกำลังมีการศึกษาผลกระทบรอบด้าน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะรวบรวมในส่วนของตัวเองเลข หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะนำเสนอผลกระทบที่เข้ามาว่าจะมีความเสียหายเท่าไร ซึ่ง สศก. จะไปวิเคราะห์ภาพรวม ทั้งในส่วนเกษตรกรและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในด้านการบริโภคและภาคอุตสาหกรรมด้วย เป็นต้น และจะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป

“ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติอย่างไรก็เป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ในส่วนตัวเองนั้นจะต้องรับฟังปัญหาและพร้อมจะแก้ไขปัญหากับพี่น้องเกษตรกรและจากทุกฝ่ายเพื่อให้สามารถเดินร่วมกันไปข้างหน้าได้” นายเฉลิมชัย กล่าว

เกษตรฯเร่งชงกรม.ใช้วันแม่แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ราชิวาส หนุนโรงเรียนสอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนนำไปใช้ พร้อมเตรียมเสนอกรม. ดึงวันแม่ เข้ามาแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนทั่วประเทศ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดที่จะร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้ในการสอนให้กับเด็กนักเรียน ในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด และให้เด็กนักเรียนนำไปเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะไก่ไข่ ซึ่งจะมีการฝึกให้กับเด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยในส่วนการส่งเสริมการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ อาจนำมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และอาจขยายต่อไปการ

ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียนและนำไปพัฒนาสู่แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงได้อีกในอนาคต

จากนั้นได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาเรื่องที่ดินและพื้นที่ที่มีปัญหาจากเกษตรกร อีกทั้งได้เดินทางไปเยี่ยมชมการแปรรูปข้าว และพบปะเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวหอมกระดังงา ณ บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งจากการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินจำนวนมาก เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. เร่งรัดในการจัดรูปที่ดินให้กับเกษตรกรให้เร็วที่สุด โดยยอมรับว่าการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหามาเนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนจำนวนมาก และขณะนี้พื้นที่อุทยาน พื้นที่กรมป่าไม้ทับซ้อนกับพื้นที่ของ ส.ป.ก. จำนวนมากจนเป็นปัญหาต่อการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นทางรัฐบาลกำลังเร่งรัดในการแก้ปัญหาใน

ส่วนพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมด โดยจะให้ใช้มาตราส่วนเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในอัตราส่วนเดียวกันทั้งหมด คือ ในมาตรฐาน 1 ต่อ 4,000 หรือวันแม่ เพื่อป้องกันการทับซ้อนเบื้องต้นได้เสนอแนวทางต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบและเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการนำเสนอต่อ กรม. ให้เร็วที่สุด และคิดว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้

“ในส่วนปัญหาที่ดินทำกินของพื้นที่ จ.นราธิวาส จากนี้ไปจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด และต้องมีความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร และจะต้องมีความโปร่งใส ขณะเดียวกัน พื้นที่อื่น ๆ การจัดสรรที่ดินก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกัน และจากนี้ไปพื้นที่ ส.ป.ก. ทั้งหมดที่เหลืออีก 20,000 กว่าไร่ ต้องมีการจัดสรรที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยจะดำเนินการให้หมดภายใน 180 วัน” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

จัด 'วันดินโลก' 5-8 ธค.

น้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 พบกิจกรรมมากมาย ดึงคนไทยร่วมอนุรักษ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เตรียมจัดงาน "วันดินโลก" 5-8
ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด
"ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"

▶▶▶ ต่อ : วันดินโลก - หน้า 10

วันดินโลก

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม" (Humanitarian Soil
Scientist Award) พระองค์แรก และ
พระองค์เดียวของโลก โดยจะมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้ประชาชน
เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้องดูแล
รักษาทรัพยากรดิน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์
เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จัดงาน "วันดินโลก" 5-8
ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "ปกป้อง
อนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil
Erosion, Save our Future" น้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์
ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil
Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์
เดียวในโลก

ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากร
ดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการ
อนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ พร้อม
ร่วมฟังเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการ
วิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ
และหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรม
วันดินโลก ตลอดเดือนธันวาคม 2562 เพื่อ
ให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้อง
ดูแลรักษาทรัพยากรดิน

น.ส.เบญจพร ชاکรานนท์ อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า ภายในงานวันดิน
โลก ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
มากมาย อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชกรณียกิจ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และในพิธีเปิด จะมีการมอบ
รางวัล King Bhumibol World Soil
Day Award ซึ่งประเทศไทย และองค์กร
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบแก่บุคคล
องค์กร หรือประเทศ ที่รังสรรค์ผลงานการ
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน
ให้เป็นที่ประจักษ์ ในปี 2562 จะได้รับพิธี
ประกาศรางวัลและเข้ารับรางวัลพระราชทาน
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ หน่วยงาน
Costa Rican Soil Science Association
(ACCS) ของสาธารณรัฐคอสตาริกา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
อื่นๆ อีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การแสดง
พระธรรมเทศนา "ภูมิสถา" ซึ่งเป็นกัณฑ์
เทศน์ เกี่ยวกับดินและวันดินโลก ซึ่งสมเด็จพระ
สังฆราชได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้
มหาเถรสมาคม(ม.ส.) ดำเนินการ โดยได้มี
มติให้จัดทำกัณฑ์เทศน์ดังกล่าว เพื่อให้วัด
ทั่วประเทศไทยได้ใช้แสดงพระธรรมเทศนา
ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบและตระหนัก
ถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและร่วมกัน

ปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่จะ
รักษาส่งมอบให้แก่ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์
สืบไป โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จะจัด
ให้มีการเทศนา ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จ.ราชบุรี โดยพระพรหม
บัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวิหาร
ผู้ประพันธ์กัณฑ์เทศน์ เป็นองค์แสดง
พระธรรมเทศนา รวมทั้งจัดให้วัดทั่วประเทศ
ได้แสดงพระธรรมเทศนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กลุ่มสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership
- GSP) ได้จัดกิจกรรม วันดินโลกเป็นประจำ
ทุกปี โดยประเทศต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรดิน สำหรับวัน
ดินโลกในปี 2562 นี้ GSP ได้กำหนด
หัวข้อ "Stop Soil Erosion, Save our
Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน"
ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของ
องค์กร และบุคคล สร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดิน
เพื่อรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์
โดยมีความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
ชุมชน และประชาชน

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
งานวันดินโลก ปี 2562 สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2579-8515
หรือ <http://www.worldsoil.in.th/>

มีอบชุดดำบุกยื่นหนังสือทบทวนแบน3สาร อนูทินล้นผอนผันไม่ได้ 'มัญญา'แย้มมีไม้เด็ด

มีอบชุดดำรวมตัวบุกทำเนียบร้องนายกฯทบทวนแบน 3 สารเคมี ระบุ ต้องทำทุกอย่างให้พร้อมก่อน “อนูทิน” ย้ำ คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไปแล้ว ผอนผันไม่ได้ ลั่นอย่า

ต่อ : 3 สาร - หน้า 10

3สาร

เอการเมืองมาแลกชีวิตประชาชน ด้าน “มัญญา” ชี้ทุกอย่างต้องดำเนินไปตาม

กฎหมาย ลั่นหากลบล้างมติดังเดิมต้องมี เหตุผลหนักแน่น พร้อมเผย มีไม้เด็ดอยู่ในใจ แล้ว แต่ขอเก็บเป็นความลับก่อน

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กลุ่ม



▲ **ค้านแบนสาร** : กลุ่มคัดค้านการแบน 3 สารเคมีอันตราย ประมาณ 2,000 คน สวมใส่เสื้อดำสีดำ จัดขบวนเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เพื่อให้ทบทวนมติการแบนสารเคมีดังกล่าว

คัดค้านการแบน 3 สารเคมีอันตราย ประมาณ 2,000 คน ที่นัดหมายสวมใส่เสื้อดำสีดำ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรปลดอภัย นำโดย นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลดอภัย กลุ่มเครือข่ายคนรักแม่กลอง นำโดยน.ส.อัญชุตี ลักษณ์อำนาจพร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและแนวร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมีเกษตร นำโดย นายชัยภักดิ์ จันทร์วิไล ประธานเครือข่าย และกลุ่ม 3 สมาคม นำโดย ดร.วีระวุฒิ กัตติคุณกุล ประธานสมาคมไทยธุรกิจเกษตร ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ ประธานสมาคมอารักขาพืชไทย และ ดร.วรณิกา นาควัชระ บัณฑิตสาส์ ประธานสมาคมการค้าวัชกรเพื่อเกษตรไทย และเกษตรกรกว่า 1,000 คน เดินเท้าไปยังบริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนมติการแบนสารเคมีดังกล่าว โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมารับหนังสือร้องเรียน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม ได้ออกแถลงการณ์ร่วม คัดค้านการยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอสเซต และไกลโฟเซต ในภาคการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ และจนถึงขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังมีได้มีมาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกต่อเกษตรกร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและ ตลอดจนผู้บริโภคที่จะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้การยกเลิกการใช้สารทั้ง 3 ชนิด อย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญปี

พ.ศ.2560 มาตรา 73 เนื่องจากการยกเลิกส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมากกว่า 2 ล้านครัวเรือน ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

ต่อ : 3สาร - หน้า 11

3สาร

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ต้นทุนเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และการยกเลิกการใช้สารทั้งสองชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ที่นอกจากจะประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบจัดการที่ผลผลิตในประเทศลดลงยังไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้เนื่องจากเงื่อนไขในการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 387 พ.ศ.2560 อันจะนำไปสู่วิกฤติการขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศคิดเป็นมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท และการจ้างงานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจำนวนกว่า 12 ล้านคน

ฉะนั้นทางกลุ่มจึงขอให้รัฐบาลดำเนินการยุติการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดจนกว่าจะมีผลการศึกษาทบทวนข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วน รอบคอบและเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบผลการศึกษาย่างชัดเจน และให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างมีการศึกษาทบทวน เพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง และปลอดภัยภายใต้แนวทางของเกษตรกรปลอดภัย

จากนั้น เวลา 11.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมเดินเท้าต่อที่กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือกับทางรัฐมนตรี ต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 9 องค์กรเกษตรกร กัดค้ำancar 3 สาร โดยให้กลับไปใช้เดิม คือ

มาตรการจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางเกษตรวันเดียวกันนี้ว่า ไม่ได้มีปัญหาคความขัดแย้งอะไร และเรื่อง 3 สาร ก็ยังเป็นไปตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ก็ชัดเจนแล้วว่าทั้ง 3 สาร จะต้องหยุดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป ส่วนข้อเรียกร้องที่จะให้ขยายเวลาจากวันที่ 1 ธันวาคม ออกไปมีการพูดคุยกันหรือไม่ เป็นเรื่องของคณะกรรมการ เพียงแต่กระทรวงสาธารณสุขต้องมีจุดยืนในมิติของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประกาศจุดยืนไปแล้ว

เมื่อถามย้ำว่านายสุริยะ จึงรุ่งเรืองรมว.อุตสาหกรรม เรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาแบน 3 สารเคมี ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนมติจากเดิมสามารถทำได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยออกมาประกาศว่าหากคณะกรรมการไหวดสวนแนวทางพรรค รัฐมนตรี 7 คน ในส่วนของพรรคจะลาออก นายอนุทินกล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ และเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการเมือง ไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทย ประชาธิปไตยหรือพลังประชารัฐ แต่เป็นเรื่องของสุขภาพของประชาชน ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองอย่าเอาการเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชนโหดร้ายเกินไป

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มเกษตรกรออกมาคัดค้านการแบน 3 สาร ว่า ขอให้รอดูมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ก่อน แล้วจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ส่วนการที่มีมือบมากดดันแบบนี้ สำหรับตนไม่มีผลเพราะทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและตามมติของคณะกรรมการ หลังจากพฤษภาคมนี้แล้ว เราก็จะมาประชุมกันอีกครั้งว่าจะมีแนวทางออกมาแบบไหน แต่ก็ยังเป็นนโยบายของนายอนุทิน อยู่แล้วที่ต่อกรจะลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในประเทศไทยให้น้อยลงอย่างไรก็ตาม หากจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติครั้งแรก ในครั้งที่สองมันก็ต้องมีความหนักแน่นว่ามีเหตุผลอะไรที่จะไปลบล้างคำสั่งหรือมติครั้งแรกได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าการที่มติดังกล่าวคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เลิกใช้สารเคมีเหล่านี้ แล้วมีสารอะไรที่จะมาทดแทนหรือยัง น.ส.มนัญญา กล่าวว่า หากพูดถึงสารเคมีในประเทศไทยมีมาอยู่แล้ว แต่ที่จะนำเข้ามาเพื่อมาทดแทน 3 สารเคมี เหล่านี้ไม่มีแน่นอน ซึ่งในส่วนของการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจักร

“ถ้าที่ประชุมมีมติให้ชะลอ คณะกรรมการก็ต้องชี้แจงเหตุผลว่ามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องลบล้างมติครั้งแรก แต่ก็มีมาตรการดำเนินการต่อไปอยู่แล้ว ขอเก็บไว้เป็นความลับ ยังไม่ขอพูดตอนนี้” น.ส.มนัญญา กล่าว

เลื่อนแบน3สารกระทบรัฐบาล

ไปโอไทยชี้เลื่อนแบน 3 สาร เปิดช่องผู้ค้าระบายสต็อก 4 หมื่นตันสู่เกษตรกรรอบใหม่ จับตาเลื่อน-ล้มแบนถาวร กระทบ เสถียรภาพรัฐบาล ขณะโรงงาน อาหารสัตว์ชี้หากยังเดินหน้า 1 ธ.ค.กระทบต้องปิดโรงงานทั่วประเทศ “สุริยะ” ส่งสัญญาณ เลื่อน

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไปโอไทย) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” โดยระบุว่า การแบน 3 สารเคมี จะต้องส่งผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเดิม หากเลื่อนอีก 6 เดือน ตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงเกษตรฯ เท่ากับ เป็นการเปิดช่องให้บริษัทผู้ค้า 3 สารเคมีที่มีสต็อกรวมกัน 3-4 หมื่นตันได้เร่งระบายสินค้าสู่เกษตรกร เรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ แต่ที่ยอมรับได้คือให้แบนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเหมือนเดิม แต่ให้ยืดเวลาการส่งกลับ สารเคมีข้างต้นไปยังประเทศต้นทางที่นำเข้า หรือส่งไปประเทศที่ 3 หากเป็นเช่นนั้นทางกระทรวง สาธารณสุข และเครือข่ายประชาชน จะยอมรับได้

“ที่ต้องระวังหากมีการ เลื่อนการแบน 3 สารเคมีคือการ ถู้อโอกาสล้มการแบนด้วยหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องจับตามอง หากมีการเลื่อนหรือทบทวนมติการแบนจะเป็น เรื่องใหญ่มาก เสถียรภาพรัฐบาลอาจมีปัญหา ทั้งนี้ที่กล่าวอ้างว่าผลการสำรวจ

ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ 75% ตัดค้านการแบน เบื้องหลังได้ไปเอารายชื่อสมาชิกสมาพันธ์เกษตรกร ปลอดภัย และกลุ่มคนรักแม่กลองกว่า 2 หมื่นคนที่เห็นด้วยกับการแบนมารวมด้วย ซึ่งไม่ทราบเอา มาได้อย่างไร ขณะที่ผลการสำรวจระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม ก่อนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติแบน ผลสำรวจของนิด้าโพล 75% สนับสนุนการแบน”

ด้านนายพรศิลป์ พัชรินทร์ ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า การแบน 3 สารเคมีมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นไปได้อยาก เพราะต้องพิสูจน์สารทดแทนจะดีกว่า ถูกกว่า หรือปลอดภัยกว่า 3 สารเดิมอย่างไร และก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการใช้รถแทรกเตอร์มาตัดหญ้าจะดีกว่า การใช้สารเคมีฆ่าหญ้าอย่างไร หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็คงต้องเลื่อนการบังคับใช้

“หากเลื่อนการแบน 3 สารออกไป 6 เดือน และทำให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในสิ่งที่จะมาทดแทนว่าดีกว่า ไม่ต้องใช้ 3 สารแล้วก็สามารถยกเลิกได้ แต่หากทำไม่ได้ก็ต้องมาว่ากันอีกที ซึ่งดูแลว่าการเลื่อนออกไปอีก 6 เดือนก็ยังคงแบนไม่ได้ หากปัญหาในส่วนเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข”

ทั้งนี้ผลกระทบในส่วน ของภาคอุตสาหกรรม การยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี โดยให้เป็นวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 4 หมายถึงสาร ตกค้างวัตถุพิษสินค้าเกษตรกรรม เช่น ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวโพด แป้งสาลีนำเข้าสาร ตกค้างต้องเป็น 0 จะกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต้องใช้วัตถุพิษนำเข้าดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 1.7 ล้านล้านบาท เพราะเวลานี้วัตถุพิษนำเข้าส่วนใหญ่มีสารตกค้าง ขณะที่มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) สารตกค้างไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์ หากวันที่ 1 ธันวาคมนี้ มีการแบน 3 สาร โรงงานอาหาร สัตว์ และอีกหลายอุตสาหกรรม คงต้องปิดโรงงานจากขาดวัตถุพิษ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า การแบน-ไม่แบน 3 สารเคมีในการประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้จะยึดถือตามข้อมูลของกรม วิชาการเกษตร ซึ่งข้อมูลที่ออกมา เห็นว่าการแบน 3 สารแล้วจะมีผลกระทบตามมามาก ทางกรม วิชาการเกษตรเสนอว่าควรให้เลื่อน การแบนออกไปก่อนก็จะรับฟัง

ที่นี่...ไม่มีความลับ

อี้อ่านแบบ 3 สารพิษ & ผลประโยชน์ทับซ้อน >16

ที่นี่...ไม่มีความลับ



อี้อ่านแบบ 3 สารพิษ & ผลประโยชน์ทับซ้อน

.....*❖*.....มีการเคลื่อนไหวด้านการแบนใช้ 3 สารพิษ ที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ โดยกลุ่มเกษตรกร รวมถึงตัวต่อต้าน และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเสนอเรื่องการเลื่อน บังคับใช้ออกไปอีก 120 วัน อีกทั้ง **สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ** รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ควบคุมวัตถุอันตราย ยังลังเลที่จะเซ็นประกาศ แบน 3 สารพิษ ที่จะให้มีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุผล 3 ประการ

.....*❖*.....1. คือกระทบกับเกษตรกรระดับล่าง ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ถูกต้อง และราคาไม่สูงกว่าตัวเดิม 2. กระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ที่นอกจากการไม่นำเข้าสารดังกล่าว อาจ จะลามไปถึงการห้ามนำเข้าสินค้าเกษตร ของประเทศที่ ใช้สาร 3 ตัวนี้ ทั้งสหรัฐฯ จีน ยังใช้สารทั้ง 3 ตัวนี้ และ ประการสุดท้ายคือผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อใช้สารชีวภัณฑ์ตัวอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่มีการ เสนอข่าวว่า บริษัทที่ผลิตสารชีวภัณฑ์มาแทนที่ 3 สารที่ จะถูกห้ามจำหน่ายมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีสาย สัมพันธ์กับ **“ผู้มีบารมีสูงสุด”** ของพรรคการเมืองหนึ่ง

.....*❖*.....การผลักดันของ **อนุทิน ชาญวีรกูล** รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข และ **มนัญญา ไทยเศรษฐ์** รมช.เกษตรและสหกรณ์ 2 รัฐมนตรีจากพรรค ภูมิใจไทย ที่จะให้แบน 3 สารเคมีดังกล่าวจึงยังไม่บรรลุ ผลสมบูรณ์ ไม่รู้ว่าจะยกคำ **“ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล”** เป็นเงื่อนไขในการผลักดันเรื่องการแบน 3 สารนี้หรือไม่ หรือ ไม่ หลังจากยกมาครั้งหนึ่งในช่วงต้น ยก 2 ของการแบน 3 สาร จึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

.....*❖*.....ผลประโยชน์ก้อนโตในทางธุรกิจหาก ยกเลิก 3 สารดังกล่าว และหาสารตัวอื่นมาทดแทน ดูได้ จากมูลค่าทางการตลาดของ 3 สาร ที่ใช้กันในช่วง การเกษตรของไทย ที่ตกกว่าปีละกว่า 36,000 ล้านบาท จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครบางคนคิดอยากจะทำกำไรเป็น เจ้าตลาด ในการกำจัดศัตรูพืช เพราะการหากินกับ เกษตรกรเป็นความชำนาญของใครบางคน ไม่เชื่อ ลองไปค้นคดีจัดซื้อจัดจ้าง **“กล้วย 90 ล้านตัน”** ที่พบ พิธีกรในการจัดซื้อ นั่นก็หากินบนความหวังของเกษตรกร เป็นเพราะผลประโยชน์มันเยอะใช้หรือไม่ กระทรวงนี้จึง มีพรรคการเมือง อาสาส่งตัวแทนมาเป็นเสนาบดีกันเยอะ จนห้องทำงานรัฐมนตรีไม่พอ ต้องแย่งกันอุดหนุน ทำให้ ข้าราชการทำห้องให้รัฐมนตรีเพิ่ม เพราะกระทรวงนี้มี เสนาบดีตั้ง 4 คน

.....*❖*.....ที่นี่ถ้าการแบน 3 สารเคมีสะกดลง ยังไม่สามารถมีผลบังคับใช้ **“พรรคคอมมิวนิสต์”** จะทบทวน การร่วมรัฐบาลอย่างที่ว่าหน้าพรรค **“ปากไว”** ได้ประกาศ ไว้ก่อนหน้านี้มัย ต้องจับตามอง เพราะในรัฐบาล ระอากับพฤติกรรมอาศัยเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาล ชูโน่น ชูนี้ ตลอดเวลา ต้องบอก **ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ถ้าต้องอยู่อย่างขมขื่น ตกเป็นเบี้ยล่างพรรคการเมืองแบบ นี้ ล้มกระดานเลือกตั้งใหม่ดีกว่า เอาให้เจ็ดเสียที่...

เอรวิกัน

มือจับทบทวนแบน3สารเคมี

วันที่ 26 พ.ย.ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มคัดค้านการแบน 3 สารเคมีเกษตร กว่า 1,000 คน ต่างใส่ชุดดำเข้าร่วมชุมนุม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรปลอดภัย นำโดย นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย กลุ่มเครือข่ายคนรักแม่กลอง นำโดยน.ส.อัญชลี ลักษณ์อำนวยพร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและแนวร่วมผู้ได้รับผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมีเกษตร นำโดย นายชัยภักดิ์ จันทร์วิไล ประธานเครือข่ายและกลุ่ม 3 สมาคม นำโดย ดร.วีระวุฒิ กัตัญญกุล ประธานสมาคมไทยธุรกิจเกษตร ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ ประธานสมาคมอารักขาพืชไทย และดร.วรมิกา นาควัชร บิฉิงเฮ้าส์ ประธานสมาคมการค้าวิศวกรรมเพื่อการเกษตรไทย และเกษตรกรกว่า 1,000 คน เดินทางไปยังบริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนมติการแบนสารเคมีดังกล่าว โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมารับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุม ออกแถลงการณ์ร่วม คัดค้านการยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอสเซต และไกลโฟเซต ในภาคการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ และจนถึงขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังมีมาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกต่อเกษตรกร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตลอดจนผู้บริโภคที่จะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้การยกเลิกใช้สารทั้ง 3 ชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 73 เนื่องจากการยกเลิกส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจำนวนมากกว่า 2 ล้านครัวเรือน ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างไรก็ตามจากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง 20-30 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ต้นทุนเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และการยกเลิกใช้สารทั้งสองชนิดอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรการรองรับส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ที่นอกจากจะประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบจัดการที่ผลผลิตในประเทศลดลงยังไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้เนื่องจากเงื่อนไขในการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 387 พ.ศ.2560 อันจะนำไปสู่วิกฤตการขาดแคลนอาหารทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

จึงขอให้รัฐบาลดำเนินการยุติการยกเลิกสารทั้งสามชนิดจนกว่าจะมีผลการศึกษาทบทวนข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วน รอบคอบและเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบผลการศึกษาย่างชัดเจน และให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างมีการศึกษาทบทวน เพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง และปลอดภัยภายใต้แนวทางของเกษตรกรปลอดภัย

มองรอบทิศ

เศรษฐกิจเชิงช่วย!

พรรคการเมืองฝ่ายค้าน นำโดยพรรคเพื่อไทยจะยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายในเดือน พ.ย. นี้ หลังจากนั้นคงมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในเดือน ธ.ค. 62

ประเด็นสำคัญ คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลว ไม่เป็น सबประดของรัฐบาล โดยเน้นถล่มไปที่ “ทีมเศรษฐกิจ” ใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกันแน่? ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ “เสี่ยกวาง” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ใครคือตัวจริง ตัวปลอม!

เนื่องจากนายสมคิดออกตัวว่าเขาไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ พล.อ.ประยุทธ์คือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดังนั้นช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีอย่าลุกหนีไปไหน ต้องนั่งฟังฝ่ายค้าน เพื่อตอบคำถามเองให้ครบถ้วนกระบวนการ!

พูดถึงเศรษฐกิจซบเซา เป็นปัญหาสะสมมา 5 ปี นับตั้งแต่มีการรัฐประหารปี 57 ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทุกตัว ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน ไม่มีกำลังซื้อ ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในระดับกลาง-บน

ไม่ต้องพูดถึงธุรกิจประมง 22 จังหวัดติดทะเล และธุรกิจเที่ยวเนื่อง ต่างร้องโอดโอยมาหลายปีแล้ว แกรมปีนี่เจออเมริกาตัดสิทธิ

“จีเอสพี” ซ้ำอีก คงขายทิ้งเรือประมงกันเป็นแถว หลังจากทยอยขายลดขนาดจำนวนเรือกันมา 2-3 ปีแล้ว

หันมาดูธุรกิจส่งออกก็ติดลบอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรงงานที่ผลิตสินค้าแต่ไม่ส่งออกก็ไม่มียอร์เดอร์ ต้องคิดค่าจ้างพนักงาน จนต้องปิดโรงงานไปนับพัน ๆ แห่ง สภาพตึงเครียดบอกว่คนตกงาน-ว่างงานเยอะมาก ทบสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี

ทางด้านการท่องเที่ยว เครื่องยนต์ตัวสำคัญในระบบเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันเครื่องยนต์ตัวนี้แทบจะดับ! ในช่วงไฮซีซั่น ทั้งภูเก็ต พัทยา



เชียงใหม่ เจียบเหงา เพราะนักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดใหญ่ แต่ตอนนี้หืดจับ! เนื่องจากเจอวิกฤติหลายเค้ง ทั้งเศรษฐกิจจีนก็ไม่ดี ค่าเงินบาทไทยแข็ง รวมทั้งเรื่องเก่า ๆ รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดจาไม่เข้าหูตอนเรือทัวร์จีนล่มใน จ.ภูเก็ต

เมื่อ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา “สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 1,174 คน ช่วง 19-23 พ.ย. 62 พบว่าคนส่วนใหญ่อยู่บ้านมากขึ้น เนื่องจากเจอปัญหาเศรษฐกิจ ต้องประหยัดงดเที่ยว งดซื้อสินค้า

โพลออกมาแบบนี้เป็นการตบหน้าโครงการชิม ช้อป ใช้ กันชัด ๆ รัฐบาลอุตุล่ำ

ทำชิม ช้อป ใช้ 3 เฟส แต่ชาวบ้านนอนอยู่บ้าน ต้องประหยัด ไม่ไปเที่ยวที่ไหน ถ้าเดือนธ.ค.-ม.ค. ผู้คนไม่เที่ยว ก็จบเห็นแล้วการท่องเที่ยวไทย

ดัชนีชี้วัดอีกตัว คือ บรรยากาศตลาดสด ตลาดนัด ตอนนี้แม่ค้าเครียด เพราะเจียบเหมือนป่าช้า แม้กระทั่ง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไปเดินตลาดสดยังรู้ว่าชาวบ้านบ่นว่าค้าขายไม่ดี เนื่องจากคนไม่มีเงิน เพราะเอาทหารอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจมาเป็นหัวหน้าทีม ชาวบ้านจึงยากลำบาก

ถ้านายเทพไทห่วงชาวบ้าน น่าจะนำเรื่องนี้ไปฟ้อง นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ กับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ซึ่งเป็นคนของประชาธิปัตย์ ว่าบริหารประเทศกันอย่างไร? ชาวบ้านเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

แต่ 2 วันก่อนเห็นข่าวว่าทีมเศรษฐกิจจวงแตก! นายสมคิดอ้างว่าคุมได้คนเดียว แค่มาดรกรคลัง เพราะเศรษฐกิจจะโตได้ต้องพึ่ง “ส่งออก-เกษตร” ช่วย!

จึงต้องไปตามกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯกันเอาเอง นายสมคิดตอบแทนไม่ได้

เมื่อทีมเศรษฐกิจมี 3 ก๊ก (พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย) จึงต้องโยนเผือกกันไป โยนกันมาแบบนี้แหละ

“พยัคฆ์น้อย” นึกถึงคำพูดประโยคหนึ่งเมื่อ 2 ก.พ. 59 แล้วน้ำตาแทบจะเส็ด! “อะอะก็เลือกตั้ง ๆ ถ้าเลือกตั้งเสร็จ ได้คนเฮงชวยกลับมามีอีก จะทำอย่างไร?” พล.อ.ประยุทธ์เคยพูดแบบจูนเฉียวไว้!!

พยัคฆ์น้อย

ช่วยกันอุ้มปารีณาคดีป่า แฉดิงเกม ให้มีโทษแค่จับจอย

**สั่งรังวัดใหม่!
จับตาป่าสงวน
พลิกเป็นสปก.
จากโทษอาญา
เหลือฟ้องแพ่ง**
เลขาฯ ส.ป.ก.เผยที่ดิน
“ปารีณา” เป็น “พื้นที่ติด
แปลง” ยังไม่รังวัดจัดสรร
เปิดช่องให้ ★ มีต่อหน้า 13

ช่วยกันอุ้ม ☆ ต่อจากหน้า 1
เข้าเงื่อนไขถือครอง ส.ป.ก.50 ไร่ตามคุณสมบัติ
แย้มลงไม่ฟ้องดำเนินคดี ชี้โทษอย่างมากคุก 1 เดือน
ปรับ 1 พัน “ธรรมนัส” สั่งลงพื้นที่เช็คอีกรอบ อ้าง
รอบแรกทำหยาบๆ บอกชัดวัดอีกที 46 ไร่มีแนวไม้
ไม้ในพื้นที่ป่า กรมป่าไม้ยันรังวัดไม่คลาดเคลื่อน
“เอ” รุกป่า 46 ไร่ แจ้งความแน่แต่เลื่อนออกไป 1-2
วันเพื่อความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่หวังดึงพื้นที่ให้

เข้าเขต ส.ป.ก.รับโทษเบา “ป่าไม้ราชบุรี” ย้ำหวัตะป
เอกสาร “ส.ส.เอ” มัดตัวรุกที่ป่ามานาน “วราวุธ” กำชับ
จัดหนักหาพยานหลักฐานมัดให้รอบคอบที่สุด “ศรี-
สุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช.ไต่สวนที่ดิน ส.ส.ภูมิโงไทยอีกราย
การดำเนินการตรวจสอบเอาผิดกรณี น.ส.
ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 46 ไร่ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง
โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. น.ส.ปารีณาได้มาพบเพื่อยื่น
หนังสือให้สอบเขตที่ดิน ส.ป.ก.ใหม่ ซึ่งที่ดินของ
น.ส.ปารีณา เป็นพื้นที่ติดแปลง มีการทำกินก่อน
การโอนมาจากกรมป่าไม้ คือมีการโอนพื้นที่มาให้
ส.ป.ก.แล้วแต่ผู้ทำกินมาด้วย จึงเรียกว่าพื้นที่ติดแปลง
ในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีจำนวนเกษตรกร 40-50 ราย
ไม่ได้มีเพียงของ ส.ส.ปารีณาไม่ต่างกับชาวบ้านหรือ
เกษตรกรรายอื่นๆ ในบริเวณนั้นที่ยังไม่เคยมีการ
จัดสรรหรือรังวัด ส.ป.ก.คงไม่ดำเนินการคดีใดๆกับผู้
ถือครองจึงต้องคุยกับ ส.ส.ปารีณาว่ายอมรับหลักการ
ให้มีการรังวัดและจัดสรรพื้นที่ใหม่หรือยอมรับการ
เข้าระบบบนที่ดินของ ส.ป.ก.หรือไม่ หากมีการ
ชัดเจนไม่ทำตามกฎหมาย ส.ป.ก. ทาง ส.ป.ก.สามารถ
ดำเนินการได้เพียงโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่
เกิน 1,000 บาท

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า หาก ส.ส.ปารีณา
ยอมรับที่จะรังวัดที่ดินสอบแนวเขต ส.ป.ก.ใหม่ ต้อง
รับเงื่อนไขสามารถถือครองหรือทำกินบนที่ ส.ป.ก.
ได้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย แต่ต้องดูแลสมบัติของผู้
ที่จะทำกินด้วย หาก ส.ส.ปารีณาต้องการ 50 ไร่
ตามสิทธิที่ ส.ป.ก.สามารถจัดสรรได้ ต้องมาดูแล
คุณสมบัติของ ส.ส.ปารีณาว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่
ส่วนจะให้สอบแนวเขตหรือรังวัดใหม่สามารถทำได้
เพราะ น.ส.ปารีณาให้เหตุผลว่า แนวเขตที่มีหลักฐาน
เป็นแผนที่ท้ายกฎกระทรวงมีมาตราส่วน 1 ต่อ 4
แสน และแผนที่ท้าย พ.ร.ฎ.กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
1 ต่อ 1 แสนไม่ละเอียดเพียงพอที่จะกำหนดแนวเขต
ดังนั้น จึงตั้งคณะกรรมการร่วมวางขอบเขตที่ชัดเจน
ประกอบด้วย คณะทำงานหลักคือกรมป่าไม้ และ
ส.ป.ก. เมื่อคณะกรรมการทำงานเสร็จมีความชัดเจนจะ
แสดงชี้แจงรายละเอียดให้กับสาธารณชนทราบและ
ส.ป.ก.ยืนยันไม่ได้ดำเนินการเฉพาะของ ส.ส.ปารีณา
ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงในทุกพื้นที่ของ ส.ป.ก.
ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า น.ส.ปารีณาได้
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมีการตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินใหม่ต่อ ส.ป.ก.และกรมป่าไม้ ทั้ง 2
หน่วยงานจะประชุมเพื่อทำการดำเนินการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตนเข้าใจว่า น.ส.ปารีณาเข้าใจไปเอง
ว่ามีที่ดินในครอบครอง 1,700 ไร่ แต่ในข้อเท็จจริง
มีประมาณ 600 ไร่ การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินใน

วันที่ 24 พ.ย. ทำแบบหยาบๆ คนสั่งการให้ทำห้ละเอียดก่อนจะดำเนินการใดๆ ถ้าทำไม่ละเอียดจะถูกฟ้องกลับได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปรังวัดใหม่ที่สำคัญแต่ละกระทรวงต่างอ้างแผนที่ตัวเองจะมีข้อพิพาทกันตลอดเวลานั่นหมายความว่าเดินหน้าใช้แผนที่ One Map แก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อถามว่าจะต้องเชิญ น.ส.ปารีณาขึ้นแนวเขตหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า ส.ป.ก.ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนถึงจะเรียก น.ส.ปารีณามาให้ข้อมูล เรามีแผนที่อยู่แล้วเพียงแต่เอามาตรฐานของกรมป่าไม้หรือ ส.ป.ก.เท่านั้น และได้สั่งการให้เลขาฯ ส.ป.ก. ตรวจสอบการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ทั้ง 72 จังหวัด ซึ่งไม่ได้มีเจตนาถกเถียงกันใครไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

เมื่อถามว่า พื้นที่ 46 ไร่ของ น.ส.ปารีณาที่ระบุว่ารุกที่ป่าสงวน ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า เบื้องต้นเลขาฯ ส.ป.ก. กับอธิบดีกรมป่าไม้ หรือกันแล้วจะต้องนำฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาแนวทางจัดการเรื่องนี้ กรณี น.ส.ปารีณาต้องยื่นไปถึงสมัยนายทวี ไกรคุปต์ ซึ่งเป็นบิดาถือครองที่ดินผืนนี้มาก่อนประกาศเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยครอบครองอยู่ด้วย ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ครอบครองอยู่ก่อน ไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อถามว่า เมื่อใช้แผนที่ One Map แล้ว พื้นที่ 46 ไร่ ที่พบว่ารุกที่ป่าสงวนมีแนวโน้มจะกลายเป็นที่ ส.ป.ก. ไร่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า 90 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดินของ น.ส.ปารีณา ที่พบมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 46 ไร่ว่า ได้ย้าให้กรมป่าไม้ทำเอกสารหลักฐานให้รัดกุมก่อนแจ้งความเอาผิด ไม่อยากให้ส่งเอกสารไปแล้วพนักงานสอบสวนตีเรื่องกลับมา ทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบทำให้แน่ใจก่อนที่จะไปแจ้งความเพราะหลายฝ่ายให้ความสนใจทุกอย่างมีลำดับขั้นตอนอยู่แล้วไม่ซับซ้อนอะไร เมื่อเดินหน้าแจ้งความไปแล้วตำรวจจะดำเนินการ โทษจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของศาลและตำรวจ กรมป่าไม้มีหน้าที่แค่ส่งข้อมูลยืนยันการบุกรุกพื้นที่ป่าซึ่งต้องดำเนินคดีภายใต้กฎหมายเดียวกัน ส่วนกรณีนายสรุทธิ เนื่องจางค์ ส.ส.พลังประชารัฐ ถือครองใบ ภบท.5 จำนวน 350 ไร่ นั้นเรื่องนี้ต้องดูว่ามีการร้องเรียนเข้ามาอย่างไร ต่างคนต่างวาระแต่ละพื้นที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามายืนยันลงไปตรวจสอบ ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีกรณีร้องเรียนไปถึง ส.ส. คนอื่นแต่อย่างใด

ด้านกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะที่ปรึกษาชุดพิเศษไฟพรกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ว่า กรมป่าไม้ยังไม่มีการแจ้งความ น.ส.ปารีณา เพราะมีหนังสือร้องเรียนถึงกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการรังวัดพื้นที่ของกรมป่าไม้ จึงตั้งคณะทำงานชุดรังวัดที่ดินขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพื่อตรวจสอบการทำงานของคณะทำงานกรมป่าไม้ ชุดที่มีนายชัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธาน และจะทำงานร่วมกับ ส.ป.ก. ยืนยันว่าพื้นที่กรมป่าไม้เข้าไปตรวจวัดไม่น่าจะคลาดเคลื่อนวัดโดยยึดแนวของป่าสงวนแห่งชาติ และ ส.ป.ก.

นายชีวะภาพกล่าวว่า ต้องยอมรับว่า น.ส.ปารีณาพยายามดึงเรื่องไม่ให้พื้นที่ของตัวเองอยู่ในเขตป่าสงวน แล้วให้ไปอยู่ในเขต ส.ป.ก. เพราะกฎหมาย ส.ป.ก. มีแค่การเรียกคืนที่ดิน ฟ้องแพ่งหรือจับได้เท่านั้น แต่ถ้าเป็น พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 เป็นเรื่องใหญ่ มีโทษอาญา ทั้งนี้การทำงานของกรมป่าไม้ไม่ได้ล่าช้า อาจจะช้ากว่ากำหนดเดิมที่จะไปแจ้งความในวันที่ 27 พ.ย. เลื่อนไปอีก 1-2 วัน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบหรือการดำเนินคดีจะไม่เกินวันที่ 4 ธ.ค. นี้ และได้ประสานข้อมูลกับ ป.ป.ช. ไม่ขัดข้อง เพราะข้อมูลของ น.ส.ปารีณาเป็นข้อมูลเปิดอยู่แล้ว

ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ถนนนครเดช เขตเทศบาลเมืองราชบุรี นายพัฒนาศิริรัมย์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี กล่าวว่า ได้เห็นหนังสือที่ น.ส.ปารีณาขอให้สอบที่ดินใหม่แล้ว ข้อความในหนังสือเท่ากับยอมรับว่าได้ครอบครองที่ดินพื้นที่ป่าสงวนมาเป็นเวลานานจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าว และยังให้ข้อมูลว่ายังมีบุคคลอื่นที่ร่วมบุกรุกป่าด้วยทางป่าไม้ราชบุรีไม่ได้มีแค่เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังมีภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่ามาก่อนหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรจนถึงปัจจุบัน กฎหมายออกมาบังคับใช้อย่างชัดเจนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและครอบครองโดยสุจริตนั้นไม่สามารถทำได้ คนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ.ราชบุรี ลงพื้นที่รวบรวมพยาน

หลักฐานให้ครบถ้วน ขณะนี้ครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาที่กำลังใจให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ผู้ที่ตกเป็นจำเลยสามารถหาหลักฐานมาโต้แย้งได้หลังจากถูกแจ้งความดำเนินคดี ส่วนการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณาต่อ ป.ป.ช. ว่ามีพื้นที่ 1,700 ไร่ แต่จริงพื้นที่แล้วมีไม่ถึง เป็นไปได้ว่าที่ดินไม่ติดกันทุกผืน

นายทวี ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี หลายสมัย บิดา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ปารีณาถูกตรวจสอบการถือครองที่ดินว่าจะแถลงข่าวในเร็ววันนี้ไม่ได้หวั่นไหวและไม่คิดที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในรัฐบาล ทุกอย่างให้ว่าไปตามกระบวนการกฎหมาย บอกตรงๆ สงสารลูกมากแต่ขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้เลย ไม่ได้พูดคุยกัน เพราะอยู่ที่ จ.ราชบุรี น.ส.ปารีณาอยู่ กทม.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า วันที่ 27 พ.ย. เวลา 10.30 น. จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบนายสฤกษ์พันธ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย น่าจะขาดคุณสมบัติมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ตามกฎหมายในที่ดิน ภบท.5 จำนวน 2 แปลง รวม 200 ไร่ ที่หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และที่นายสฤกษ์พันธ์บุในบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. วันที่ 25 พ.ค.62 ว่า มีทรัพย์สินรวมมูลค่า 164 ล้านบาท ไม่ถือว่ายากจนหรือเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้แต่ไม่ยอมสละที่ดินคืนให้รัฐนำไปจัดสรรให้ผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์กฎหมาย อาจเจตนาทุจริตต่อหน้าที่